

การประเมินโครงการ: การค้นพบโดยบังเอิญ

การใช้ข้อมูลเพื่อชักชวน

รูปกรการใช้ข้อมูลเพื่อชักชวน

เกณฑ์	4	3	2	1
การแสดงผลข้อมูล	<p>ฉันนำเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องโดยใช้การจัดลำดับและการจัดองค์ประกอบที่มีทักษะ</p> <p>ฉันใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำเสนอข้อมูลที่จัดเรียบเรียงง่ายที่จะตีความและสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์</p>	<p>ฉันนำเสนอข้อมูลโดยใช้การจัดลำดับอย่างถูกต้อง</p> <p>ฉันนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน และสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์</p>	<p>ฉันนำเสนอข้อมูลโดยใช้การจัดลำดับพร้อมข้อผิดพลาดบ้าง</p> <p>ฉันนำเสนอข้อมูลที่รวบรวมแต่การนำเสนออาจสับสนหรือมีข้อผิดพลาด ดังนั้นจึงบิดเบือนจากการขายผลิตภัณฑ์</p>	<p>ฉันนำเสนอข้อมูลอย่างไม่ชัดเจนหรือสับสน</p> <p>ข้อมูลของฉันไม่สมบูรณ์หรือเล็กน้อยที่จะขายผลิตภัณฑ์</p>
ทำข้อโต้แย้งที่เชิญชวน	<p>ฉันใช้ข้อมูลจากการทดลองสำหรับวัตถุประสงค์ที่สร้างสรรค์และมีลักษณะเฉพาะที่เชิญชวนผู้บริโภคให้ซื้อผลิตภัณฑ์</p>	<p>ฉันใช้ข้อมูลจากการทดลองเพื่อเชิญชวนผู้บริโภคให้ซื้อผลิตภัณฑ์</p>	<p>ฉันใช้การทดลองเพื่อเชิญชวนผู้บริโภคให้ซื้อผลิตภัณฑ์ แต่ข้อมูลสนับสนุนเพียงบางส่วน</p>	<p>ข้อมูลจากการทดลองไม่สนับสนุนหรือเชิญชวนผู้บริโภคให้ซื้อผลิตภัณฑ์</p>
ความคิดสร้างสรรค์	<p>เทคโนโลยีหรือการออกแบบเชิงศิลป์ส่งเสริมสโลแกน โลโก้และขั้นตอนสำหรับการใช้</p> <p>ฉันใช้เทคนิคการเขียนที่สร้างสรรค์</p>	<p>ฉันครอบคลุมสโลแกน โลโก้และขั้นตอนที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อที่ผู้บริโภคสามารถเข้าใจได้</p>	<p>สโลแกน หรือโลโก้ไม่หนักแน่น และไม่ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนของฉันไม่สมบูรณ์หรือสับสน</p>	<p>สโลแกน หรือโลโก้ (หรือทั้งสอง) ขาดหายไป ฉันไม่ได้ครอบคลุมขั้นตอนหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ที่จะทำตาม</p>
ภูมิหลังทางวิทยาศาสตร์ของชิ้นงาน	<p>ฉันไม่ได้ครอบคลุมคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของสารไว้มากกว่าห้าอย่าง</p>	<p>ฉันครอบคลุมคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของสารที่ถูกต้องไว้อย่างน้อยสามอย่าง (เช่นมวล ปริมาตร ความหนาแน่น ฯลฯ)</p>	<p>ฉันครอบคลุมคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีไว้เพียงเล็กน้อย คำอธิบายของฉันถึงการผลิตไม่</p>	<p>รายการคุณสมบัติที่กำหนดไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครอบคลุม คำอธิบายและการสังเกต</p>

	ฉันใช้คำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์เพื่ออธิบายว่าจะผลิดอย่างไรและครอบคลุมการสังเกตในเชิงลึกของพฤติกรรมผลิตภัณฑ์ด้วย	ฉันครอบคลุมคำอธิบายที่ถูกต้องของวิธีผลิตผลิตภัณฑ์และการสังเกตผลิตภัณฑ์ต่างๆไป	สมบูรณ์หรือบรรจุข้อมูลไม่ถูกต้อง การสังเกตของฉันไม่มีรายละเอียดหรือไม่เสร็จสมบูรณ์	ของฉันไม่ถูกต้องหรือขาดหายไป
--	---	---	---	------------------------------